

HỌA TIẾT TRANG TRÍ NHÀ ĐẸP

Trang trí nhà với gam màu đen, trắng, kết hợp với họa tiết sọc đem lại vẻ đẹp mới lạ cho không gian nhà bạn.

Nếu như họa tiết hoa văn giúp không gian thêm mềm mại, duyên dáng thì những họa tiết sọc sẽ góp phần hình thành phong cách độc đáo và ấn tượng. Đặc biệt, họa tiết với hai màu trắng đen còn mang đến không gian rộng thoáng và ngăn nắp.

Đối với những không gian có diện tích rộng, bạn có thể sử dụng những dải màu trắng đen sọc nhỏ trang trí cho toàn bộ tường của căn phòng. Để màu tường thêm nổi bật, bạn nên chọn nội thất sáng màu như be, trắng, cam... Không gian nhà bạn sẽ rộng hơn nếu chọn họa tiết sọc ngang và sẽ cao hơn nếu chọn họa tiết sọc dọc.



Một điều lưu ý khi lựa chọn và trang trí họa tiết sọc cho không gian đó là bạn nên bày biện đồ đạc gọn gàng, chọn kiểu dáng nội thất đơn giản, không nên bài trí dàn trải khiến căn phòng dễ trở nên bừa bộn, rối mắt.



Những căn phòng cần nhiều đến vẻ đẹp ấm áp, vui tươi như phòng khách, phòng ăn, bạn vẫn có thể chọn họa tiết sọc trắng đen. Tuy nhiên, hãy đan xen thêm một vài gam

màu tươi tắn như tím, xanh lá, vàng... để không gian thêm đẹp mắt và ấn tượng. Với cách này, bạn chỉ nên chọn để trang trí cho một bức tường. Nếu trang trí quá nhiều màu sắc cho tất cả các bức tường trong phòng sẽ gây cảm giác mệt mỏi, mất tập trung cho mọi người khi sinh hoạt trong phòng.



Họa tiết sọc trắng đen khá phù hợp trong những ngôi nhà có phong cách hiện đại, năng động. Không chọn hai gam màu này cho tường, gia chủ vẫn có thể tạo vẻ đẹp đặc biệt và hấp dẫn cho căn phòng khi chọn tấm thảm với họa tiết sọc trắng đen. Điểm tô căn phòng với gam màu trung tính bằng chiếc thảm, cây và hoa là điểm nhấn nhẹ nhàng tạo sự sang trọng và nền nã cho nơi tiếp khách.



Một không gian mang vẻ đẹp hoàn hảo không chỉ tạo vẻ đẹp từ màu sắc của tường, thảm trải sàn mà còn mang đến ấn tượng đậm nét từ nội thất. Những chiếc gối tựa hay chiếc rèm cho cửa sổ với họa tiết trắng đen tạo điểm nhấn đặc biệt mang lại nét trẻ trung và năng động cho không gian.